

จักเป็นนักเรียนชั้นที่ ๑ เทียบตรงกันกับ
มาเรียนประโยค ๓ ตามแบบเก่า

ประโยคมงคลทิพนีจักเป็นมาเรียนชั้นที่ ๓
เทียบตรงกันกับประโยค ๔ ประโยค ๖

ประโยคอุทโทวิภังค์ พระวินัย คือภิกษุ
ภิกษุณีปาฏิโมกข์ จักเป็นมาเรียนชั้นที่ ๒
เทียบตรงกันกับประโยค ๗

ประโยคฉันชกะ คือ สอนไล่ในมหาพรรค
จรพรรค แต่ฎีกาสังคหะ จักเป็นมาเรียน
ชั้นที่ ๑ เทียบตรงกันกับประโยค ๘ ประโยค ๘

แต่ในวันที่ ๖ ธันวาคมนี้แล้ววันต่อไป จะ
มีการ สอนไล่ พระปริยัติธรรม ที่มหาธาตุ
วิทยาลัย อนุมัติตามแบบอย่างใหม่ใน
มหามกุฏราชวิทยาลัยเหมือนกัน

การ สอนไล่พระปริยัติ ธรรม ทั้ง ๒ วิทยา
ลัยนี้ เป็นภาระ เบ็ดเสร็จ ท่านผู้หนึ่งผู้ใด
ที่ใส่ใจ ใครในการ สอนไล่พระ ปริยัติ ธรรมนี้
ประสงค์ จะไป พัง ใ้ยกู ตามกำหนดวัน ก็ได้
หนึ่งในคักนี้ ถึงกำหนด จะได้ มีการ

สอนไล่พระ ปริยัติ ธรรม ในสนาม ที่ ประชุม
พระ ราชาคณะ ใน พระ อุโบสถ วัด พระศรีรัตน
ศาสดารามตาม พระ ราช ประเพณี กำหนด จะ
ไล่ ลง มือ สอนไล่ พระ ปริยัติ ธรรม ในสนาม

ถนนพานิชย์ คัก ๑๑๓ ไป บรรดาภิกษุสามเณร
ที่ศึกษา พระ ปริยัติธรรมตาม พระ อารามต่าง ๆ
และมาเรียนเก่าที่จะเข้าสอบไล่ ในท้องสนามนี้ ที่

เจ้าอาวาสได้ ยื่น ขาญชีไว้ ตามหมาย ของ
กรมหลวงนี้ แล้ว จะทราบ แลเตรียมตัวที่จะเข้า
มาสอบไล่ตามกำหนด แลวันที่ ซึ่งจะเป็นวัน

ลงมือสอบไล่ กระทรวงนี้ จะมีหมายกำหนดวัน
แฉเวลา ให้ เป็น สำคัญ อีก ชั้น หนึ่ง

กระทรวง ธรรมการ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๓
ภาสกรวงษ์
เสนาบดี

แผนก กรม สังฆการี

ด้วย สมเด็จ พระพจนานายก (ศรี) วัด
ประทุมคงคา ในรัชกาลที่ ๓ ได้ ขวช เป็น
สามเณร แล้วอุปสมบทที่ วัด ประทุม คงคา ได้
เล่าเรียน พระ ปริยัติ ธรรม ใน สำนัก อาจารย์
หลาย แห่ง ได้ เข้า แบ่ส พระ ปริยัติ ธรรม
ในที่ ประชุม พระ ราชาคณะ ได้ เป็น ปเรียนู
๓ ประโยค ครั้น ภายหลัง มาได้ ละเพศ ฝ่าย
พระ มหา นิภาย เสียบ มา ญติ อุปสมบท ใน
สำนัก คณะ วัด ขวรนิเวศ ถวายตัว เป็น ข่า
หลวง เข็ม ใน พระบาท สมเด็จ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่ ครั้ง ยัง ทรง ผนวช จึง ทรง พระ
กรุณา โปรด ให้ เรียน พระ ปริยัติ ธรรม อยู่ใน
สำนัก พระองค์ ท่าน ได้ เข้า ได้ พระ ปริยัติ ธรรม
ได้ ขึ้น อีก ๖ ประโยค รวม เป็น ๘ ประโยค
แต่ได้ โปรด ได้ เป็น พระครู โอนิมสาวัน ฉานา
นุกรม ใน พระองค์ ท่าน ด้วย

ครั้น ถึง รัชกาล ที่ ๔ พระบาท สมเด็จ พระ
จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรง พระ กรุณา โปรด
ให้ พระครู โอนิมสาวัน เช่น พระ โอนิม มณี ที่ พระ
ราชาคณะ ไป อยู่ วัด ประทุม คงคา มี นิตยภัต
เดือน ละ ๑๖ บาท พระราชทาน ตาลิปัตร์ แฉก
เป็น เครื่อง ยศ ภายหลัง เพิ่ม นิตยภัตขึ้น อีก
ถึง คำตั้ง รวม เป็น ๑๘ บาท แล พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้นำพระบรมราชโองการให้พระอินทร์ นำหนังสือพระคัมภีร์ แต่งในทางพระพุทธศาสนา เช่น อภัย สัพพ ออกไปส่งที่ลังกาด้วย แต่ให้สืบข้อพระพุทธศาสนา ในที่นั้นด้วย เพราะท่านมีความรู้ในภาษามคธมาก อ ๆ จะโต้ตอบกับพระสงฆ์ชาวลังกาได้ ไทยระกเร็ว แลได้ราชการด้วย ครั้นถึงรัชกาลปัตยุบันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระพรหมมณี เพิ่มในคัมภีร์อื่นอีก ๑ บาท รวมเป็น เกณฑ์ ๑๔ บาท ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้พระพรหมมณี เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ตำแหน่งพระราชาคณะผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมวาที มีนิตยภัต เกณฑ์ ๒๔ บาท รัตนานุกรม ๘ รูป พระราชทาน ทอดิโศร แดก โสภณสถิต ศาลา เป็น เครื่องยศ ครั้นถึง สิ้นรัชกาล ร. ๖, ๗, ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทาน หมอ หมอ แดก หมอ ขาไปรักษา

หนึ่ง กระทรวง ข้าราชการ ก็ได้ส่ง หมอใน กรม พยาบาล ให้ไปตรวจอาการด้วย ส่วน หมอ ขลุ่ย คัดก็ ได้รักษาประจำ อยู่ด้วย มีอาการให้ ขวม หน้า แดง ขวม หน้า ให้ใจ แดง ให้ หอบ มี น้ จัน คั้น ไม่ ไคร่ ได้ จำ ว่า ก็ ไม่ ไคร่ หลบ บัง นี้ เอง ๆ

ครั้นถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ค่ำปี ๑๑๓ เวลา ยาม ๑ ทุ่ม ๑๕ นาที สมเด็จพระพุฒาจารย์ ถึง แก่ มรณภาพ อายุ ได้ ๘๑ ปี พรรษา ได้ ๖๐ พรรษา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์

วโรวเส เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย กิจจานุกรมจัดการศพ



ประวัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์

ในแผ่นดินที่ ๓๓ ได้กล่าวไว้ว่า จะนำประวัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี) วัดประทุมคงคา ที่ถึงแก่มรณภาพ ม. ๘ ปีที่ ๒๒๗ นี้ มี อยู่ใน ในแจ้ง ความ กระทรวง ข้าราชการ แล้ว เพราะฉะนั้น จะให้กล่าวแต่ ข้อความที่แปลก คงจะมีต่อไป สมเด็จพระพุฒาจารย์นี้ ได้ขอรับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตไว้ แต่ก่อนหลายปี มาว่า ถ้าท่าน ถึง แก่ มรณภาพ แล้ว ขอรับพระราชทาน ทำการ ห้างซั้ว ตามอย่างข้างจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ท่าน จึงได้ จัดทำ ห้างซั้ว แดง ทำ กุ๊ก เป็น ที่ เติบ พระ ไคร่ ชั่ว ๑๓ ปี ได้ ห้างซั้ว ๑๖ ปี แต่ การ ยัง ไม่ เสร็จ แล้ว สำเร็จ ขริ ขรรณ ก็ พอ ถึง แก่ มรณภาพ ลง จึง ไป รุกเกล้าฯ พระราชทาน ห้างซั้ว เพื่อ ให้ จัดการ ฝังศพ ตาม แขนง ข้าง จีน ได้ สัก กว แต่ มี คร เวณ ข้าม มี พร้อม กับ พระราชทาน โภชน มี แตร แดง ๑๓๐๐ ปร โคม ๑๖ เวลา สรง น้ำ ศพ เมื่อ ถึง กำหนด ครบ ๕๐ วัน ล่วงการลง เติบ ๓ ครั้ง ไป แล้ว จะ ให้ จัดการ ฝังศพ ทน ไป



ข่าวเพลิงไหม้เพิ่มเติม

เกิดเพลิงไหม้ซึ่งเกิดขึ้นที่ตำบลตลาดน้อย เคียงศาลเจ้าขอซื้อกิ่ง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ค่ำปี ๑๑๓ นั้นเกิดขึ้นที่โรงเงิน